

ไม้เศรษฐกิจกับการพัฒนาชนบท

โดย

เอนก

อุบลสุข

(บทความ)

เรื่อง ไม้เศรษฐกิจกับการพัฒนาชนบท

ผู้เสนอ นายเอนก อุบลสุข

เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ปฏิบัติราชการป่าไม้ ประจำกิ่งอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

การพัฒนาชนบทตามจุดประสงค์ของรัฐบาลขณะนี้ ได้เน้นหลายสาขาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ถนน ส่งเสริมอาชีพรวมตลอดถึงการจ้างงานทำ งานของกรมป่าไม้ก็มีมาก หลายที่สามารถนำไปปรับให้เข้ากับแผนพัฒนาชนบทดังกล่าวได้ งานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชนบทได้ยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ราษฎรมีงานทำ มีอาชีพและมีเงินใช้สอย ตลอดไป

ไม้เศรษฐกิจที่ราษฎรให้ความสนใจมากในขณะนี้ คือไม้ยูคาลิปตัส แต่เท่าที่ผ่านมา ผู้ปลูกยูคาลิปตัสมีแต่ผู้มีฐานะทางการเงินดีหรือมีทรัพย์สินมากพอที่จะลงทุนปลูก ราษฎรที่ฐานะค่อย ลงไปหรือมีพอกินพอใช้ไม่กล้าลงทุนปลูก เพราะขาดข่าวสารข้อมูลที่ ชัดความมั่นใจในการตลาด และระยะเวลาลงทุนนานไม่มีทุนพอ

การขาดข่าวสารข้อมูลที่ เนื่องจากความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัสไม่ว่าจะ ขึ้นต้นตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเก็บเมล็ด การเพาะ การปลูก การบำรุงรักษา ความรู้หรือ ขาดสารเรื่องนี้จะกระจายอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้เท่านั้น แม้อำเภอ หรือหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่อยู่ตามชนบทซึ่งจะช่วยกระจายข่าวสารของกรมป่าไม้ได้ดี บางอำเภอหรือบางหน่วยฯยังไม่รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัสดีพอที่จะไปประชาสัมพันธ์ได้ แม้งาน เกี่ยวกับยูคาลิปตัสกรมป่าไม้ได้เริ่มมาเป็นสิบปีแล้ว

ความมั่นใจในการตลาดของไม้ยูคาลิปตัส เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ราษฎรทั่วไปไม่กล้าที่จะ ลงทุน เพราะในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิด แก่ราษฎรแล้วปล่อยให้ผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำผู้ปลูกขาดทุนจนเซ็ด เมื่อราษฎรคิดที่จะปลูกยูคา- ลิปตัสก็กลัวว่าจะพบปัญหาแบบนั้นอีก นอกจากนี้แล้วยังไม่แน่ใจว่าไม้ที่ปลูกได้แล้วถึงเวลาตัดจะนำ ไปขายที่ใด มีผู้ใครรับซื้อ ตลาดอยู่ที่ใด ราคาจะดีกว่าหรือไม่ว่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาการ ซื้อขายของเอกชนมีเป็นระยะก็ตาม แต่ภาครัฐบาลกลับไม่มีการขึ้นยืนออกมา จึงทำให้ราษฎรไม่ เกิดความมั่นใจที่จะลงทุน

ระยะเวลาลงทุนนานไม่มีทุนพอ การปลูกยูคาลิปตัสต้องใช้ทุนมากพอควรและใช้เวลามากกว่า 5 ปี จึงจะได้ผลตอบแทน ราษฎรส่วนมากเคยลงทุนหาพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ทำให้เห็นวาระระยะเวลาปลูกของไมยูคาลิปตัสนี้ยาวมาก ถ้าหากลงทุนจากสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารมาลงทุนก็ไม่ดี เพราะแหล่งเงินกู้ทั้งสองแห่งใหญ่ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี ถ้ามาปลูกยูคาลิปตัสยังไมทันที่จะตัดออกขายก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้เงินกู้ดังกล่าวแล้ว จากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว การช่วยพัฒนาชนบทของกรมป่าไม้คานปลูกไม้เศรษฐกิจก็จะได้ผลเฉพาะราษฎรที่มีฐานะทางการเงินคืออยู่แล้วเท่านั้น ไมลงไปถึงคนจนหรือระดับพอกินพอใช้ ไมยูคาลิปตัสนี้ถ้าปลูกได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่มากแต่ต้องใช้เวลารอนานลงทุนไปแล้วจะไม่ขาดทุนถ้าคอยนำคอยไปครบ 5 ปีแล้วต่อไปจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ให้ความมั่นคงเป็นหลักถาวรทีเดียว นอกจากจะทำให้เกิดความมั่นคงสมบูรณ์ในหลายด้านแล้ว ในด้านการบุกเบิกทำลายป่าก็จะลดลงไปด้วย

จึงเห็นสมควรว่ากรมป่าไม้ในที่นี้จะเข้าดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับยูคาลิปตัส ทุกชั้นทุกตอนตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การปลูก การบำรุงรักษา การนำไปใช้ประโยชน์ ราคาซื้อขายในท้องตลาด แหล่งรับซื้อ โดยเริ่มที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในชนบทก่อน แล้วต่อไปยังราษฎรที่สนใจปลูกยูคาลิปตัสให้เข้าอบรมเป็นรุ่นไปรุ่นละ 50-100 คน ระยะเวลาการอบรมควรเป็นฤดูแล้งใช้เวลา 1-2 วัน จัดอบรมตามอำเภอ หรือส่วนป่า หรือศูนย์ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือศูนย์เพาะชำกล้าไม้แล้วแต่ความสะดวกของราษฎรที่จะเข้าอบรม เพื่อให้ราษฎรได้รับความรู้เกี่ยวกับยูคาลิปตัสดีขึ้น เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูก เชื่อว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความรู้เรื่องนี้ดีพอที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น งานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยดี

ในด้านการซื้อขาย กรมป่าไม้ควรได้เข้ามามีบทบาทในการแนะนำแหล่งรับซื้อขายราคาซื้อขายให้ราษฎรทราบและเกิดความมั่นใจ โดยนำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือโรงงานไม้อัด หรือตัวแทนตลาดต่างประเทศ ออกมายืนยันราคาซื้อขายเป็นงวดไปจะยืนยันทุกปียิ่งดี เพราะการจะลงทุนครั้งแรกผู้ลงทุนย่อมต้องศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดเป็นหลักสำคัญ

ถ้าจะให้ดีกว่านี้กรมป่าไม้ก็ควรที่จะเข้ามาจัดกลุ่มผู้ปลูกไมยูคาลิปตัส โดยจัดกลุ่มแบบกลุ่มเกษตรกร เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้พอกับตลาดใหญ่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูป ประดิษฐ์กรรม เส้าเข็ม ฟัน ถ่าน ไม้อัดและอื่น ๆ การจัดกลุ่มก็ควรให้กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบล นอกจากนั้นการจัดกลุ่มยังป้องกันคนกลางไม่ทำให้ราคาขายตกต่ำ ผู้ซื้อสามารถ

ชื่อจากผู้ปลูกได้โดยตรง ผู้ซื้อรายใหญ่ก็จะตกลงราคากับกลุ่มผู้ปลูกได้แน่นอน ทำให้ราคาในตลาดไม่สูงต่ำจนเกินไป สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกควรรับรายที่มีความสามารถปลูกได้รายละไม่เกิน 10 ไร่ต่อ 1 ปี

การลงทุนปลูกยูคาลิปตัสต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 5 ปี จึงจะคืนทุนได้ ราชทั่วไปที่ทำไรนามะจะมีที่ดินเป็นของตนเองก็ตาม แต่ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ที่มีที่ดินเองก็ยังคงกู้เงินสหกรณ์หรือธนาคารมาลงทุนทำไรนา หรือบางรายหนักกว่านี้ ต้องไปเอาพันธบัตร พืช ยาปราบศัตรูพืชจากราคาของเอกชนมาก่อน ได้ผลผลิตแล้วเอาไปคืนเขาจะเหลือเป็นของตนเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พฤติการณ์เหล่านี้เป็นช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้นซึ่งราษฎรยังไม่เห็นที่จะลงแล้วจะมาพบกับการลงทุนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป เช่นนี้ยอมไม่มีทุนแน่ เพราะการปลูกยูคาลิปตัสจะให้ผลดีมากต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อ 5 ปี ประมาณ 4,000 บาทขึ้นไป ในการนี้กรมป่าไม้ควรหาแหล่งเงินกู้ให้กลุ่มผู้ปลูกไม้โดยกรมป่าไม้เป็นผู้ติดต่อหาแหล่งเงินกู้ให้ หรือจะเป็นผู้หามาแล้วนำมาให้กลุ่มผู้ปลูกอีกต่อหนึ่ง โดยติดดอกเบี้ยเท่าสหกรณ์การเกษตรแต่มีระยะเวลาการกู้ยาวออกไปเป็น 6-7 ปี จึงเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยคืน ถ้าทำได้ เช่นนี้ราษฎรที่มีที่ดินรายเล็กวางน้อยแต่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะลงยาวนานก็สามารถกู้เงินดังกล่าวไปทำทุนได้ การพัฒนาชนบทในส่วนของกรมป่าไม้ก็จะสำเร็จไปด้วยดี

สรุปแล้วไม่เสร็จธุรกิจกับการพัฒนาชนบท ขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่คือ

1. กรมป่าไม้ไม่ประสานสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารข้อมูลที่ดี เกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัสให้เจ้าหน้าที่ในชนบทโคทรามและเพื่อจะได้ประสานสัมพันธ์ต่อยังราษฎรในชนบททั่วไป
 2. ตลาดการค้าขายของไม้ยูคาลิปตัส มีรูก้นอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นและเป็นของภาคเอกชน ไม่มีภาครัฐบาลเข้ามายืนยัน
 3. การขาดเงินทุนของราษฎรในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่มีที่ดินตนเอง แต่ขาดทุนทรัพย์ที่จะลงในระยะยาว
- ทางแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การพัฒนาชนบทบรรลุเป้าหมายในส่วนของกรมป่าไม้
1. จัดเอกสารเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยูคาลิปตัส ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในส่วนภูมิภาคในชนบท กับราษฎรตามหมู่บ้าน ตำบล
 2. กำหนดราคาซื้อขายในท้องตลาด เป็นคราว ๆ ไป อาจจะเป็น 1 ปี 2 ปี ครั้งโดยให้กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ตกลงกับกลุ่มผู้ปลูกเพื่อกำหนดเป็นราคามาตรฐานประจำปี
 3. จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้แน่นอนไม่ล้นตลาดเพื่อส่งเสริมแนะนำความรู้วิชาการความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ และคานอื่น ๆ ใ้กระจายขึ้น
 4. ติดต่อสหกรณ์หรือธนาคารแหล่งเงินกู้อื่น เพื่อนำเงินมาเป็นทุนปลูกยูคาลิปตัส โดยให้กลุ่มผู้ปลูกยูคาลิปตัสกู้ระยะยาว 6-7 ปี จึงเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยคืน ติดดอกเบี้ยเท่าสหกรณ์การเกษตร
 5. ให้เจ้าหน้าที่ชนบทเป็นผู้เลี้ยงกลุ่มผู้ปลูก คอยให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปจากส่วนกลาง
 6. สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกในด้านการตั้งโรงงานคูดเนื่องจากการใช้ไม้ยูคาลิปตัส เช่นโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานประดิษฐ์กรรม ไม้อัด ปาเก แตนขึ้นไม้อัดซีเมนต์ หรืออื่น ๆ